



หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา

ปีเถาะ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ.ศ. ๑๓๘๕ ปีกำเหมา

กัมมัสสก ๑๓๒ มาสกะนท ๑๓๑๓๐ อุงจพล ๑๐๓๑ ทรคฤน ๕๐๕๘๘๔ ติถิ ๒๖ อวมาน ๓๑๐ วาร ๑



หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จุลศักราช ๑๓๘๕ ตัว ปีกำเหมา ไทยว่าปีเถาะ เบญจศก ปีนี้สังฆานต์ล่องเดือน ๗ เหนือแรม ๙ ค่ำ พร้าว่าได้วันศุกรที่ ๑๔ เมษายน วันไท เป็นวันเต่ายี่ วันพญาวันหากได้วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน วันไท เป็นวันกาสสิ ในวันสังฆานต์ล่องนั้น ท้อไปสูสระน้ำใหญ่ หนทางไควสี่เส้น หรือตันไม้ใหญ่ กระทบการสระเกล้าคำหัวท้อเป็นสิริมงคลละ ด้วยน้ำขมมันส้มป่อย สระเกล้าคำหัว ท้อเบนหน้าไปหนวันออก แล้วท้อนุ่งผ้าใหม่ เหน็บดอกเอื้องอันเป็นพญาดอกประจำปี จักวุชฒิจำเริญแล สังฆานต์ไปวันศุกร ขุนสังฆานต์ทรงด้วยเครื่องอันมีสีขาว สุกกระโจม ต่างกระจอนหู มีแก้ววิฑูรย์เป็นเครื่องประดับ มีมือสี่มือ มือขวาบนถือแว่น มือขวาลุ่มถือประคำ มือซ้ายบนถือขวาน มือซ้ายลุ่มพาดคักนั่งหย่องเหยาะมาเหนือหลังควาย เสด็จลีลาศจากอาคโณยี่ไปหนพ่ายพ นางเทวดาชื่อลิตา ถือดอกเอื้องอันเป็นดอกไม้นามปี มานั่งถ้ำรับเอาขุนสังฆานต์ไปปีนี้นาคท้อน้ำ ๔ ตัว ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกที่เขาสัตตบริภักข์ และตกในมหาสมุทร ๗๗ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๓๓ ห่า และตกในโลกมนุษย์ ๑๙๐ ห่า

ปีนี้ นาครักษาปี แร้งรักษาเดือน กระต่ายรักษาป่า จักเข้รักษาน้ำ เทกรวัดติเทวบุตรรักษาอากาศ กวาลมังคลเทวบุตรรักษาดิน พระเจ้าเป็นใหญ่แก่คนทั้งหลาย กาเป็นใหญ่กว่าสัตว์สองตีน จักเข้เป็นใหญ่แก่สัตว์สี่ตีน ไม้ม่วงเป็นใหญ่แก่ไม้จริง ไม้หกเป็นใหญ่กว่าไม้กลาง หนุ้าคาเป็นใหญ่แก่หนุ้าทั้งหลาย ผีเสื้อ (อารักษ์) อยู่ไม่ช่ย อย่าได้ลับ ฟัน บัน ตัดไม้ช่ย จักเป็นอุบาทว์ ขวัญข้าวอยู่ไม้ทัน (พุทรา) ไม้เพา(รัง)เป็นพญาไม้ ท้อเอาไปไม้เพามามัดผูกติดเสาเรือน เสาเอก เสานาง เสาร้านค้า จักวุชฒิจำเริญติ แลปีนีสดินมีหลาย ฝนหัวปีปลูมี กลางปีมีมาก หล้าปีบมีหลาย พิษชะของปลุกติ ข้าวแพง เกลือถูก คนทั้งหลายจักเปนพาร์ คนเกิดวันอังคารมีลาภ ผู้ยิง(หญิง)มีเคราะห์ ท้าวพญา แลสมณพราหมณ์จักเดือดร้อนแล ศาสนาพระเจ้าล่วงแล้วได้ ๒๕๖๕ พระวัสสา อนาคตะยังอยู่แถม ๒๕๓๕ พระวัสสา จึงบัวระมวล ปรีโยสานะสมัตตา

สนัน ธรรมธิ/พยากรณ์
ศุขธรรม โนนาง/วาดภาพ



สัตว์เสวยอายุ

มนุษย์ชายหญิงผู้ใด อยากราบโชคชะตาราศี เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย จะเกิดเภทภัยหรือจะได้โชคลาภตลอดจนวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อบรรเทาทุกข์ประสบสุขในกาลทุกเมื่อ ให้นำคู่มือสัตว์เสวยอายุนี้ ผู้ชายให้นับ ๑ ที่ช่อง "เสือ" ไปทาง หนู ช้าง เวียนไปเรื่อยๆ จนครบอายุ ส่วนผู้หญิงให้นับ ๑ ที่ช่อง "วัว" ไปทาง ฝูง แมว ลิงห์ เวียนไปเรื่อยๆ จนครบอายุของตน ตกช่องใดให้ดูคำทำนายต่อไป

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "เสือ" ให้ระวังการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ ระวังคนที่เคยมีกรณีวิวาทกันโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์ มีลักษณะใบหน้ายาว นิ้วและเล็บยาวอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่อายุตกปีนี้ต้องระวังตัวให้มาก ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท อย่าไวใจคนใกล้ชิดเกินไป ให้ระวังอัคคีภัยและโจรผู้ร้าย ควรตรวจดูแลทรัพย์สินให้รัดกุม หลีกเลี่ยงการเป็นอภัยคดีความ ควรงดเว้นการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ เดือน ๖-๙ ให้ปล่อยหอยและปลา ๘ ตัว เดือน ๕ ปล่อยปลาและหอย ๑ ตัว บูชาพระด้วยเทียนยาวเท่าความสูงของตนเอง และถวายไม้เท้าพิธีที่มีความสูงเท่าความสูงของตนเอง อาบน้ำมนต์ที่ได้เจ้าน้ำเจ็ดบ่อ เจ็ดแม่น้ำ เจ็ดวัดศักดิ์สิทธิ์จึงจะพ้นเคราะห์หายไกล

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "งู" ปีนี้อาจมีงานหมั้นหมายหรือแต่งงาน ตลอดปีจะเกิดโชคใหญ่เป็นระยะๆ ส่วนทรัพย์สินคงการจะเนื่องนองตลอด โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก คนที่นำโชคมาให้เป็นผู้ชาย ลักษณะอ้วน ผิวดำ ในทางกลับกันผู้ที่คอยทำร้ายและนำความหายนะมาคือผู้ชายร่างอ้วน ผิวขาว หรือหญิงผิวคล้ำ มีอายุ จงอย่าได้ช่องและคบหา ปีนี้อย่ากินเนื้อโดยเด็ดขาด อย่าชูดจ่อมปลวก อย่าได้กระทำกรใดๆเกี่ยวกับประตู ประตูเรือน อย่าป็นปายขึ้นที่สูง ให้ระมัดระวังตัวให้มาก อย่าประมาท สิ่งของที่จจะนำความเดือดร้อนมาให้คือ ของที่มีสีเทาจงอย่าได้สิ่งของสีเทาเข้าบ้าน เพราะจะทำให้เกิดโรคภัยถ้าจะแก้ร้ายให้เป็นดี หายทุกข์โศกโรคภัยได้แต่ลาภสักการะ เดือน ๖ ๗ ๘ เกียง ให้ปล่อยปลาไหล ๙ ตัว และปล่อยหอยเท่าอายุ เดือน ๑๐-เกียง ปล่อยปลาและหอย ๗ ตัว เดือน ๕- ปล่อยปลา ๕ ตัว และหอย ๔ ตัวสะเทเกล้าตัวด้วยน้ำมันส้มป่อย จะสมปรารถนาทุกประการ

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "หมู" ปีนี้อายุตกอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ระวังอันตรายจากอัคคีภัยและโจรขโมย ระวังอย่ามีคดีความกับผู้ใหญ่อาจแพ้คดีได้ ทำการค้าขายไม่ค่อยดีนัก ให้ระวังอันตรายจากการป็นปายที่สูง อันตรายจากน้ำและอาวุธ อย่าเดินทางในยามค่ำคืน อย่าดื่มสุราร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการขัดแย้งด้วยคำพูด อย่านำสิ่งของสีดำหรือสีเหลืองเข้ามาไว้ในที่พักอาศัย อย่าทำร้ายหนู อย่ากินเนื้อหมูโดยเด็ดขาด ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทางคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อย่าเดินทางไปในทิศทั้งสองทิศที่นำความเดือดร้อนมาให้หมักจะมาจากทิศดังกล่าว ให้สังเกตดูศัตรูที่ว่าจะมีรูปร่างอ้วนผิวดำ หรือเป็นผู้ชายผิวคล้ำ มีเครา คิ้วหนา ตาเจ้าเล่ห์ ปีนี้ต้องทำบุญใหญ่ ให้นำดอกไม้ธูปเทียน ๑๒ ชุด ข้าวปลาอหาร ขน ผลไม้ ๑๒ ชุด ไปบูชาพระราหู หรือทำบุญอุทิศแด่เทวดา ณทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เดือน ๖-๙ ปล่อยกบและเขียด ๑๒ ตัว เดือน ๕- ปล่อยปลา ๑๗ ตัว หอย ๗ ตัวแล้วทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ถวายน้ำมนต์ สิ่งเลวร้ายจะกลายเป็นดีได้บ้าง

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "ช้าง" ปีนี้เป็นปีแห่งความโชคดี จะได้ลาภอันประเสริฐทรัพย์สินเมืองทอง ทิศที่เป็นมงคลได้แก่ทิศเหนือและทิศใต้ หากจะเดินทางค้าขายหรือแสวงหาโชคลาภ จงไปในทิศดังกล่าว สำหรับคนที่ไร้คู่ปีนี้จะได้พบเนื้อคู่ ผู้ปรารถนาบุตรจะมีบุตร ส่วนข้อควรระวังคือ หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ หากเกิดอภัยคดีความจะพบแต่ความพ่ายแพ้ อย่านำเอาสิ่งของที่มีสีดำ หรือลักษณะลายเข้าเก็บไว้ในที่อยู่อาศัย สิ่งของดังกล่าวจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ อย่ารับฝากของจะเกิดโทษเพราะของฝากนั้นๆ อย่าบริโภคเนื้อช้าง อย่าออกจากเคสสถานขณะฝนตกหนัก อย่าว่ายน้ำเล่นตามลำพัง ถ้าจะให้โชคดีเกิดสิริมงคลให้จัดข้าวของได้แก่ ธูปเทียน ดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอม อาหารรสดี ขน ผลไม้ ไปทำบุญเฉพาะทิศเหนือหรือใต้ ให้ปล่อยปลาไหลและหอย ๖ ตัว อธิษฐานเอาตามใจปรารถนา

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "วัว" ปีนี้ชีวิตไม่ค่อยราบรื่น ให้ระมัดระวังในการเดินทาง และระวังรักษาสุขภาพ ควรดูแลทรัพย์สิน และบริหารวาญาคิมิตรให้ดีอย่าเข้าใกล้สัตว์มีกำลังและสัตว์มีพิษ ให้ระวังคำพูด อย่าพูดคำจ้วงกบผู้ทรงศีล จะได้รับความทุกข์โศกเพราะคำพูดนี้ อย่านำสิ่งของที่มีสีแดงเข้าบ้าน อย่าได้บริโภคเนื้อวัว อย่าทำร้ายวัว หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะอย่าตัดฟันต้นไม้ใหญ่ที่มีรากชงเทวดารักษา อย่างคนตาบอดขณะขึ้นรถยนต์ ให้รักษาศีล ทำบุญให้ทานเจริญสมณวิภาวนาและทำจิตใจให้ผ่องใส หากจะให้ผอมร้ายกลายเป็นดี ให้จัดหาอาหารหวานทาน ขน ผลไม้ จำนวนเท่าอายุ ไปทำบุญถวายพระบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาผู้รักษาทิศนั้นๆ จากนั้นให้ถวายไม้เท้าพิธีขนาดใหญ่เท่าร่างกายของตน พร้อมรดน้ำต้นไม้ในวัดด้วยน้ำที่ได้จากแม่น้ำเจ็ดแห่ง และถวายเจดีย์ทรายเท่าอายุ แล้วอธิษฐาน ปล่อยนก ๑ ตัว ปลาไหลเผือก ๗ ตัว และเขียด ๓ ตัว พร้อมรักษาศีลให้บริสุทธิ์

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "ลิง" ปีนี้จะได้พบเนื้อคู่ ผู้ที่มีคู่แล้วจะได้บุตรผู้มั่งมัย จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ข้าทาสบริวารผู้มีตำแหน่งหน้าที่จะได้เลื่อนยศ กลางปีให้ระวังเรื่องทะเลาะวิวาท จะเกิดคดีความ และควรระวังเรื่องเพศตรงข้าม ระวังอุบัติเหตุและของมีคมอย่านำสิ่งของสีเหลืองเข้าบ้านจะทำให้เดือดร้อน อย่าบริโภคเนื้องู อย่าทำร้ายสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน อย่าทำลายจอมปลวก ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์แล้วอธิษฐานปล่อยปลาและหอย ๖ ตัว

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "แพะ" ปีนี้ชีวิตจะไม่ค่อยราบรื่น ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ระวังทรัพย์สิน อัคคีภัย และกรณีทะเลาะวิวาท การลงทุนไม่ค่อยดีมีโชคแต่ให้ระวังเคราะห์ภัย ปลายปีจะได้ลาภจากเพศตรงข้าม อาจได้รับมรดกหรืออาจได้แต่งงาน อยากรับคนที่มีผิวดำแดง อย่าเดินทางไปที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ อย่าทำร้ายหรือฆ่าแมว ให้ทำบุญถวายไม้เท้าพิธี ถวายข้าวพระพุทธ ๑๕ ชุด เดือน ๑๐-เกียง ปล่อยปลา ๕ ตัว หอย ๘ ตัว เดือน ๕- ปล่อยปลาและเขียด ๖ ตัว

หญิงชายใดอายุตกที่ช่อง "สิงห์" ปีนี้จะพบกับความสุขเป็นส่วนใหญ่ เงินทองไม่ขัดสน โชคลาภต่างๆ มักจะได้จากผู้หญิงผิวขาวเหลือง จะได้ย้ายที่อยู่ หรือเดินทางไกล ให้ระวังผู้ชายผิวดำแดงใส่ร้ายให้โทษ อย่ารับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือหวานเกินไป จะทำให้ป่วยไข้ อย่าป็นปายขึ้นที่สูง อย่าได้แย่งหรือทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นจะเป็นการขัดลาภ ให้ทำบุญถวายพระที่ ๑๒ ดวง ดอกบัว ๖ ดอก ไม้เท้าพิธี เดือน ๖-๙ ให้ปล่อยปลาและหอย ๘ ตัว เดือน ๑๐-เกียง ปล่อยปลา ๗ ตัว หอย ๘ ตัว เดือน ๕- ปล่อยปลาและหอยอีก ๒ ตัว จะเจริญก้าวหน้าแล

ยี่หมี่เศรษฐี

๑๐๐	๕	๒๕	๑๒๕
๒๕	๑๒๕	๑	๖๒๕
๖๒๕	๑	๖๒๕	๑๒๕
๑๒๕	๑	๖๒๕	๑๒๕
๑	๖๒๕	๑๒๕	๑๒๕
๑๒๕	๑	๖๒๕	๑๒๕
๑๒๕	๑	๖๒๕	๑๒๕
๑๒๕	๑	๖๒๕	๑๒๕

หัง ง่าว หุม ว่อง



ยี่หมี่ก้นห่านส้มป่อย

เมื่อเสกส้มป่อยแล้ว ให้เอาส้มป่อยเข้มข้นในชั้นที่लगอักขระเป็นรูปยันต์ บริเวณก้นขันด้านใน รอให้น้ำส้มป่อยเป็นสีเหลือง จึงค่อยนำไปสะเทเกล้าคำหัว

คาถาเสกส้มป่อย

- โอม สิทธิการ คุรุบาอาจาจารย์ที่อแก่ฏ โอมประสิทธิ พระฤๅษีเจ้าทั้ง ๕ ตน
- โอม ทิพพมนต์ อันทานประสิทธิที่อแก่ฏ
- กุจักมนต์ปู่ส้มป่อย ย่าส้มป่อย อันสุเจ้าเกิดมาฝ่ายหน้าของฟ้าจักรวาล
- สุเจ้าเกิดมาเป็นต้นตระกูล เป็นตุ่มแต่กำเนิด ต้นมิ่งเจ้าเมืองนาค ฮากมิ่งเจ้าดินดำ
- ลำมิ่งเจ้าดินแก่น คนทั้งหลายแล่นหาหมิงมาสะเทเกล้าคำหัว แม่นว่า
- กูไปตลอดขาวข้าวแสนท่า แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปตลอดขี้หม่าน้ำจ่า แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปปลูกดินดำแกบก่อง แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปต้องหลังเอือนแห่งท่าน แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปปลูกยาแฝดแห่งท่านมาทา แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปปลูกอ้ายลาน้อยตาเหลือง แก้นอปล่อยเนอ
- กูไปปลูกผีแดนเมืองแลห่งนา แก้นอปล่อยเนอ
- กูได้ข้าคาแต่ปีกอน แก้นอปล่อยเนอ
- กูได้เค็ดอ้อนบ่หอนหาย แก้นอปล่อยเนอ
- กูได้ขงขวยฮีบมา แก้นอปล่อยเนอ
- กูได้ท่องคำก็คำขึ้น แก้นอปล่อยเนอ

โอม ทูรา ทูรา เพทรา สวาหาย ฯ

โอม พุโธ พุธัง รักษา รัมโม รัมมัง รักษา สังโฆ สังขัง รักษา
 พุโธโร พุธัง กัณหา รัมโม รัมมัง กัณหา สังโฆ สังขัง กัณหา
 โอม สิริมา มหาสิริมา เตชะยัสสะลาภา อายุวันณา ภาวันตุ เม ฯ